

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สื่อออนไลน์

- ทส.เร่งแก้ฝุ่นพิษ ชี้ดเส้นรายงานทุก ๓๐ วัน มอบ ผวจ.๒๒ จว.ดูปัญหาคู่ขนาน (ไทยรัฐ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๖)
<https://www.thairath.co.th/news/local/2742966>
- จ.แพร่ ปราบหนัก จับหนุ่มชนไม้ชิงชันแปรรูปพร้อมอาวุธปืนและยาบ้า (เชียงใหม่นิวส์ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๖)
https://www.chiangmainews.co.th/social/3145942/#google_vignette
- ผก.ทัพเจ้าตาก จับกุมกลุ่มบุกรุกป่า และลักลอบขุดหน้าดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
(เชียงใหม่นิวส์ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.chiangmainews.co.th/news/3147078/>



ทส.เร่งแก้ฝุ่นพิษ ชี้ดเส้นรายงานทุก 30 วัน มอบ ผวจ.22 จว.ดูปัญหาฝุ่นหนา



"พัชรวาท" เร่งงานเชิงรุกแก้ฝุ่นพิษ สั่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วน ชี้ดเส้นรายงานทุก 30 วัน ตั้ง "ปลัด ทส." ประธานอนุฯ จัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศ มอบผู้ว่าฯ 17 จว.-5 จว.ปริมนชวล บูรณาการปัญหาฝุ่นหนา ดึงแม่ทัพภาค 3 นั่ง ผอ.ศูนย์ดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศ เพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อลดพื้นที่การเผาไหม้ซ้ำซาก ในพื้นที่ 10 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตรเผาไหม้ และการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง ได้แก่ การพิจารณาสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผา และการบริหารจัดการการเผา การเร่งรัดการนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผามาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ การพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขเรื่องการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และรายงานทุก 30 วัน

ขณะเดียวกันได้เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้ มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี 2567 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทาง อากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดปริมณฑล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อเป็นกลไก การแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายเชิงพื้นที่ ใฝ่ระวัง แจ้งเตือน สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ข้อมูลในการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ และคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า โดยมีแม่ทัพภาค 3 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อ บูรณาการการดับไฟป่า

จ.แพร่ ปราบหนัก จับหนุ่มชนไม้ชิงชันแปรรูปพร้อมอาวุธปืนและยาบ้า



เมื่อเช้าวันที่ 22 พ.ย 66 เวลา 06.00 น. ตำรวจร้อย ตชด.323 กก.ตชด.36(พะเยา), เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ อำนาจการโดย นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สจป.3 สาขาแพร่, นายชาติรี สัตธรรม นรงค์ ผอ.ส่วนป้องกันฯ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.3 สาขาแพร่ , ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ 2,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.แพร่,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 (แม่ป่ง) , หน่วยฯ พร.2 (แม่สอง), เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.5(ห้วยแก้ว),เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.324,เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.สอง

ร่วมกันจับกุม นายประสงค์ อายุ 32 ปี อยู่บ้านหมู่ 6 ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ท้องที่บ้านท่าอสมาน หมู่ที่ 11 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมด้วยของกลาง ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 9 แผ่น เหลี่ยม ปริมาตร 0.90 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รถยนต์กระบะยี่ห้อ ฮีซูซุ สีดำ ป้ายทะเบียน อุตรดิตถ์ เลื่อยโซยนต์ ยี่ห้อ STHL ไม่มีหมายเลขทะเบียน พร้อมบาร์ และเลื่อยโซ่ ขนาดความยาว 28 นิ้ว อาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ติดลำกล้อง ไม่มีหมายเลขทะเบียน ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่อง กระสุน จำนวน 11 ลูก และ ยาบ้า 2 เม็ด บรรจุอยู่ในซองพลาสติกซุกใน กระเป๋ากางเกง



การจับกุมดังกล่าว ชุดจับกุมได้บูรณาการร่วมกัน หลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งว่า มีกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าไปทำไม้ชิงชันในบริเวณห้วยจำฝาง และจะมีการใช้รถยนต์ กระบะขนย้ายไม้ออกจากป่ามาเพื่อรอจำหน่ายให้กับกลุ่มนายทุนที่มารับซื้อ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังร่วมกัน เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง โดยการดักซุ่มอำพราง ต่อมาพบรถคันดังกล่าวผ่านมา จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบพบว่า บรรทุกไม้ชิงชันแปรรูป มีลักษณะใหม่ สด ไม่เคยผ่านการเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ หรือสิ่งปลูกสร้างมาก่อน ไม่ปรากฏรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับ เพื่อเป็นการแสดงการอนุญาตแต่อย่างใด

จากการสอบถาม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับคณะเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองเป็นราษฎรบ้านบ่อหอย ม.6 ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนไม่ทราบชื่อ ในพื้นที่ จ.แพร่ ให้เข้าไปทำการซักลากไม้ชิงชันแปรรูปออกจากพื้นที่ป่ามาไว้บริเวณ ช้างทางหมู่บ้าน โดยตนเองได้รับค่าจ้างในการขนย้ายไม้ในราคา 18,000 บาท และจะมีคนมารับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง ส่วนของกลางที่พบในรถยนต์ของกลาง ผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นของตนเองทั้งหมด และยาเสพติดของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ตนเองนำติดตัวมาไว้เพื่อเสพ จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ฉก.ทัพเจ้าตาก จับกุมกลุ่มบุกรุกป่า และลักลอบขุดหน้าดินโดยไม่ได้รับอนุญาต



ฉก.ทัพเจ้าตาก บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน จับกุมกลุ่มบุกรุกป่า และลักลอบขุดหน้าดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 นาฬิกา กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ จาก กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2** และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย เข้าตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกป่าในเขตป่าสงวน บ้านห้วยอ้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย





จากการตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ดังกล่าว ถูกแผ้วถาง และขุดหน้าดิน ความเสียหายของพื้นที่ป่า ประมาณ 4 ไร่ โดยมีมูลค่าความเสียหายต่อภาครัฐ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้จำนวน 3 คน พร้อมของกลาง รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ HINO สีขาว จำนวน 1 คัน, รถขุดดิน (รถแบคโฮ) ยี่ห้อ KOBELCO สีเขียว จำนวน 1 คัน และรถขุดดิน (รถแบคโฮ) ยี่ห้อ KUBOTA สีส้ม จำนวน 1 คัน หน่วยถึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป